
๑ 
 

รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งที ่1    
วันที ่  27  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 
 
 

ผู้เข้าประชุม   

 
 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

 
ลำดับที่ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

- - - - - 
 

 
 
 
 
 

 
ลำดับที่ 

 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

๑ นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์ ประธานสภาฯ รัฐพงศ์  ไกรวงศ์  
๒ นายชำนาญ  ขนอม รองประธานสภาฯ ชำนาญ  ขนอม  
๓ นายธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ ธวัชชัย  ไชยเทพ  
๔ นายสุรพงค์  ฉายากุล สท.เขต 1 สุรพงค์  ฉายากุล  
๕ นายสุทัศน์  ทองจันทร์ สท.เขต 2 สุทัศน์  ทองจันทร์  
๖ นายมาโนช  เสือทอง สท.เขต 2 มาโนช  เสือทอง  
๗ นางสาวผุสดี  รอดทัพ สท.เขต 2 ผุสดี  รอดทัพ  
๘ นายมีสุข  หวังวิวัฒนา สท.เขต 1 มีสุข  หวังวิวัฒนา  
๙ นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ สท.เขต 1 บดี  มหาศักดิ์พันธ์  

๑๐ นายณัทธร  ก๋งหวั่น สท.เขต 2 ณัทธร  ก๋งหวั่น  
๑๑ นายสุรภาพ  พิชัยฤกษ์ สท.เขต 1 สุรภาพ  พิชัยฤกษ์  
๑๒ 
13 

นายวัชระ  วิชัย 
นายธีระพล  อังคณานนท์ 

สท.เขต 2 
สท.เขต 1 

วัชระ  วิชัย 
ธีระพล  อังคณานนท์ 

 

     



๒ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลำดับท่ี 

 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

๑ นายไมตรี  พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี ไมตรี  พรหมพิชิต  
๒ นางสาวสุภี  สมทรง รองนายกเทศมนตรี สุภี  สมทรง  
๓ นายมนัส  ใจเหมาะ รองนายกเทศมนตรี มนัส  ใจเหมาะ  
๔ นายรักเกียรติ  ทองจันทร์ เลขานุการนายก รักเกียรติ  ทองจันทร์  
๕ 
6 
7 
8 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน 
นายเดชากร  แก่นเมือง 
นางจันทิรา  พูนนวล 
นางสาวจิตรฤทัย  เสาดำ 

ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชน 

ทนงศักดิ์  ซับมัน 
เดชากร  แก่นเมือง 
จันทิรา  พูนนวล 
จิตรฤทัย  เสาดำ 

 

9 
10 

นางอรุณวรรณ  ทองคำดี 
นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ 

เจ้าพนักงานธุรการ 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

อรุณวรรณ  ทองคำดี 
จักรกฤษณ์  อังคณานนท์ 

 

     



๓ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ    เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภา  
   เลขานุการสภาฯ    เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
    ประจำปี พ.ศ. 2564 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ครั้งแรก ประจำปี 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 

 2564  นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  

 

มติที่ประชุม รับรอง  12 ท่าน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

ประธานสภาฯ 5.1 พิจารณารับมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ในที่ดินของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม อำเภอ 
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อ
พิจารณาครับ 

 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
    นายกเทศมนตรี   ตามหนังสือที่ พิเศษ/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563  เรื่อง ขออนุญาตใช้



๔ 
 

    ที่ดินเพ่ือสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดย
    นายสวัสดิ์  บาลโรย ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
    คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขออนุญาต
    ใช้ที่ดินเพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
    โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จำนวน 
    1 หลัง ขนาดพ้ืนที่ 80.50 ตารางเมตร (7 x 11.50 เมตร) เป็นเงิน  
    686,400.- บาท ให้กับเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยก่อสร้างเชื่อมต่อกับ
    อาคารหลังเดิม เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้สูงอายุ เนื่องจาก
    อาคารหลังเดิมมีความคับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้สูงอายุได้เพียงพอในการทำ
    กิจกรรมต่างๆ  ของผู้สูงอายุ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้มีมติเห็นชอบ
    ให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
    ผู้สูงอายุหลังใหม่และดัดแปลงต่อเติมอาคารหลังเก่า ในคราวประชุม สมัย
    วิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น 
    ในการนี้ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้จัดทำบันทึกส่งมอบ-รับมอบ อาคาร
    ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในที่ดินของเทศบาลตำบล
    อ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    จำนวน 1 หลัง ขนาดพ้ืนที่ 80.50 ตารางเมตร (7 x 11.50 เมตร) ใหก้ับ
    เทศบาลตำบลอ่าวขนอม พิจารณาใช้ประโยชน์และรับผิดชอบดูแลอาคาร โดย
    มิให้ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
    ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และเพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
    จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
    ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (3) 
    กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายก
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
    บริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ 
    อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุจึงเป็นอำนาจของ
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุ
    ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
    พัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
    อปท.เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณารับมอบ
    อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในที่ดินของ 
    เทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัด 
    นครศรีธรรมราช ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีขอมติที่
    ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12 ท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติอื่น ๆ 



๕ 
 

ประธานสภาฯ   6.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
    ตำบลอ่าวขนอม ประจำปี พ.ศ.2564 ขอเชิญผู้บริหารไดแ้จ้งต่อสภาฯ ครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก   
  นายกเทศมนตรี   ท่าน ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ได้แถลงนโยบายการบริหาร
    ราชการของเทศบาลต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ซึ่งได้กำหนดนโยบาย
    การบริหารราชการไว้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาด้วย 5 นโยบาย ดังนี้ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
2. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. การพัฒนาองค์กรเทศบาล 

 โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับผลประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 
บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลไว้เป็นประจำทุกปี จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปี พ.ศ. 
2564 ดังต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ยังยืน  
   1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางลาดลงชายทะเล ซอยคนรวย 
หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้  286,100 บาท จ่ายจริง 278,000 บาท  
   1.2 โครงการก่อสร้างทางลงชายทะเล ซอยจันทรพงศ์ หมู่ที่ 7 งบประมาณ
ตั้งไว้ 82,200 บาท จ่ายจริง 82,200 บาท 

     2. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
   2.1 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพ่ือการอนุรักษ์ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายจริง 4,862.24 บาท  
   2.2 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าว
ขนอม งบประมาณท่ีตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายจริง 4,942.24 บาท 
   2.3 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ำ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 20,000 บาท จ่ายจริง 4,862.24 บาท 

         2.4 โครงการฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ  
      ชีวิต งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000 บาท จ่ายจริง 9,064.48 บาท 

  2.5 โครงการจ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย  
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        2.6 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะโดยใช้เตาเผา 
        2.7 โครงการฝังกลบขยะค้างเก่า  

   3 โครงการนี้ใช้งบประมาณรวมกัน งบประมาณท่ีตั้งไว้ 850,000 บาท โอน
   เพ่ิม 347,000 บาท จ่ายจริง 1,154,009.61 บาท 
     2.8 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ งบประมาณตั้งไว้ 15,000 
   บาท จ่ายจริง  14,162.24 บาท  
                             3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 โครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล งบประมาณตั้งไว้ 
           90,000 บาท จ่ายจรงิ 25,133 บาท 

3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
                                       ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช       
           งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท จ่ายจริง 40,000 บาท 

3.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ 
                                        สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) งบประมาณตั้งไว้ 620,500 บาท จ่าย 
                                        จริง 612,850 บาท 

3.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด 
                                        การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ 226,000 บาท โอน
            เพ่ิม 84,140 บาท จา่ยจริง 287,380 บาท 

 3.5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) งบประมาณตั้งไว้ 1,944,943  
            บาท จ่ายจริง 1,791,013.78 บาท 

      3.6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน งบประมาณตั้งไว้ 4,388,500 บาท   
    จ่ายจริง 4,257,920 บาท 
      3.7 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
    โรคเอดส์ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท จ่ายจริง 12,487.24 บาท 
      3.8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ   
    ปณิธาน ของศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย 
    ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี งบประมาณตั้ง   
    ไว้ 60,000 บาท จ่ายจรงิ 12,112.24 บาท 

3.9 โครงการอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ  
                                        งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท จ่ายจริง 1,076.50 บาท 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 

        395,100 บาท จ่ายจริง 395,000 บาท  
                                4.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 
                           395,100 บาท จ่ายจริง 395,000 บาท 

      4.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้    
                                      501,000 บาท จ่ายจริง 423,965.29 บาท 

      4.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชำนาญอุทิศ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 3  
 งบประมาณตั้งไว้ 395,100 บาท จ่ายจริง 391,000 บาท 
     4.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยก๋งเยี่ยม หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 
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 395,100 บาท จ่ายจริง390,000 บาท  
     4.6 โครงการซ่อมแซมทางลงทะเล หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 320,000  
 บาท จ่ายจริง 310,000 บาท 
     4.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอบวัดคุฎิ หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้  
 390,500 บาท จ่ายจริง 390,000 บาท 

                                         4.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้  
                                     395,100 บาท จ่ายจริง 395,000 บาท 

     4.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวาท – นายเลิศ หมู่ที่ 11 
งบประมาณตั้งไว้ 395,100 บาท จ่ายจริง 390,000 บาท 
     4.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล-นายสมบุญ หมู่ที่ 13 
งบประมาณตั้งไว้ 159,300 บาท จ่ายจริง 156,000 บาท 
     4.11 ซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 
งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท จ่ายจริง 98,000 บาท 

         5. การพัฒนาองค์กรเทศบาล 
    5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000 บาท จ่ายจริง 16,000 บาท 
    5.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
งบประมาณตั้งไว้ 25,000 บาท จ่ายจริง 25,000 บาท  ขอแจ้งให้สภาฯ ได้
ทราบ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ       ขอบคุณท่านนายกที่ได้แจ้งให้สภาฯ ทราบ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้างครับ  
        ขอเชิญครับ 
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา      เรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
      สท.เขต 1                  อยากจะถามด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 
        โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส หมู่ที่ 3  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
        ซอยพึ่งบุญ หมูที่ 3 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชำนาญอุทิศ - โรงฆ่าสัตว์ 
        หมู่ที่ 3 ปัญหาตอนนี้คือเวลาผู้รับเหมาทำเสร็จ ไม่เกลี่ยไหล่ทางให้เรียบร้อย ป้ายที่
        ทำไว้ก็ไม่เก็บ ขอบถนนที่ชาวบ้านขึ้นลงก็ไม่ได้มาตรฐาน คือชาวบ้านฝากถามมา
        ครับ และเวลาผู้รับเหมาทำอยากจะให้แจ้งสมาชิกในพ้ืนที่ลงไปดูด้วยครับ และ
        ถนนที่ทำตอนนี้อย่างหมู่ที่ 3 น้ำท่วมไม่มีคูระบายน้ำเลยครับ ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ 
        ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ                ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้สอบถาม ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงด้วยครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่  
    นายกเทศมนตรี        ท่านสมาชิกได้สอบถาม สำหรับการทำงานของผู้รับเหมาที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น ผม
        อยากจะเรียนว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ที่ตรวจรับงานนั้นๆ 
        ว่าโครงการไหนเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ ผู้รับจ้างเองก็ทำตามสัญญา  ถ้า 
        นอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผู้รับจ้างว่าจะทำให้หรือไม่ ใน
        สว่นนี้ผมเองก็ไม่ได้ไปก้าวล่วง ส่วนเรื่องคูระบายน้ำก็ต้องทำตามแผน ต้องมา
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    จากหมู่บ้านเสนอมา และสำหรับการเก็บงานที่ไม่เรียบร้อยผมจะให้กองช่างไป
    ดูให้อีกครั้งครับ    
 

ประธานสภาฯ                  ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะพูดหรือสอบถามอีกบ้างครับ 
 

นายมนัส  ใจเหมาะ        เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี   ตามท่ีท่านนายกได้มอบหมายให้ผมดูแลฝ่ายกองช่างและงานไฟฟ้า ผมต้อง
    ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านทั้ง 2 เขต ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งแต่
    เกิดเหตุอุทกภัย ได้ช่วยกันขุดลอกคูระบายน้ำหลายๆ พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
    ตำบลอ่าวขนอม และตอนนี้ก็ได้ช่วยกันซ่อมถนน ตัดแต่งก่ิงไม้ต้องขอบคุณ
    ท่านสมาชิกมากๆ ครับ และสำหรับพรุ่งนี้ จะมีการตัดกิ่งไม้ถนนสายเขาดิน 
    บ้านท่าสำเภา ก็ขอความร่วมมือช่วยกันอีก สำหรับเวลาจะนัดกันอีกครั้งนะ
    ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

ประธานสภาฯ   6.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขอเชิญผู้บริหาร
    หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้แจ้งต่อสภาฯ ครับ 
 

นายสรายุทธ์  ยอดเสน  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำหรับในหัวข้อ 6.2 และ 6.3 เป็นเรื่องเดียวกัน ผมขออนุญาตแจ้งพร้อมกัน
    นะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
    2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และ
    นำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
    บูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
    ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
    ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้นเพื่อให้
    เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 
    ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

4. แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2564 

   ในส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่
   เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม www.khanom.go.th หัวข้อ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือตาม QR Code ที่แจ้งไว้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   6.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
    2565) ประจำปี 2564 ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้แจ้งต่อสภาฯ ครับ 
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นายสรายุทธ์  ยอดเสน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61
    หมวด 6  ข้อ  29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
    ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลการ
    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี 
    พ.ศ. ๒๕๖4  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ฯ  ไปแล้วเมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  2564   
    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานผลการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปี  พ.ศ. 
    ๒๕๖4  ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4   เทศบาลตำบลอ่าว
    ขนอมได้ดำเนินการไป 39  โครงการ  จากโครงการทั้งสิ้น ๑14  โครงการ  
    คิดเป็นร้อยละ 34.92  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ทั้งสิ้น 30,568,074.25 
    บาท   ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  รายงานผลการติดตาม 
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปี   
    พ.ศ. ๒๕๖4  ที่ทุกท่านได้รับ 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าว 
    ขนอมได้ เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  มีข้อเสนอแนะให้
    ผู้บริหารนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
    1. การดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญตามความจำเป็นและเร่งด่วน
    และโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน 
    2. เน้นการจัดทำโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพ่ือ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
    3. ให้เทศบาลจัดระเบียบการรักษาความสะอาดบนถนน โดยเฉพาะในพ้ืนที่
    ท่องเที่ยว ซึ่งมีเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากการขนส่งเข้ามาก่อสร้างในพ้ืนที ่
    4. ให้เทศบาลเพิ่มจำนวนถังขยะและรอบในการจัดเก็บขยะ เนื่องจาก 
    ประชาชนเข้ามาขอรับบริการเก็บขยะ ทางเทศบาลไม่มีถังขยะให้ประชาชน 
    5. ให้เทศบาลเพ่ิมจำนวนจุดไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญานไฟจราจร และป้ายเตือน
    จุดเสี่ยงในพ้ืนที่ ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 
     

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดหรือแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายชำนาญ  ขนอม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม  
สท.เขต 2  จะสอบถามในเรื่องสถานะการคลัง เรื่องเงินสะสม จากท่ีท่านรองมนัส  

ใจเหมาะ พูดก็ถูกว่าเราร่วมด้วยช่วยกัน แต่ตอนนี้สมาชิกสภาฯ ได้รับฉายา
จากชาวบ้านว่า สท.อุดถนน สท.ตัดไม้ ผมอยากจะถามว่าในเรื่องเงินสะสม 
143,490,511.30 บาท ทำไม่ผู้บริหารไม่นำเงินตรงนี้มาใช้ครับ ติดขัด
ตรงไหนอยากให้ผู้บริหารหรือกองคลังชี้แจงให้สมาชิกทราบตรงกันด้วยครับ 



๑๐ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ขอเชิญผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิกด้วยครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
   นายกเทศมนตรี   สำหรับเรื่องเงินสะสมผมจะให้ทางกองคลังชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบ
    ครับ ว่าร้อยกว่าล้านที่มีอยู่รายละเอียดเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองคลังได้ชี้แจงให้สภาฯ ทราบครับ 
 

นางจันทิรา  พูนนวล  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
     ผอ.กองคลัง   ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้ถามเกี่ยวกับเงินสะสม 143,490,511.30 บาท  
    ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเงินดังกล่าวได้รวม 
    เงินทุนสำรองเงินสะสม  หนี้สินและรายการกันเงินค้างจ่ายเงินหลักประกัน
    สัญญาและเงินที่ได้รับมาจากหน่วยงานอื่นที่อุดหนุนมา ไว้ในบัญชีนี้แต่เงิน
    สะสมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงจำนวน    29,431,439.09 บาท  ซึ่งปีนี้ทาง
    กรมบัญชีกลางได้ให้ใช้ระบบบัญชีภาครัฐ  ซึ่งทางกองคลังพ่ึงได้ปิดบัญชีและ
    จะนำรายละเอียดเงินสะสมดังกล่าว มาชี้แจงต่อสภาในการประชุมสภาครั้ง
    ต่อไป    ส่วนการใช้จ่ายเงินสะสมสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบการ
    จ่ายเงินสะสม ตามความต้องการของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุงสุด
    ต่อไป ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณคะ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองคลังที่ได้แจ้งให้ทราบครับ ต่อไปมีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วม
    ประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้าง ขอเชิญครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
    นายกเทศมนตรี   ตามท่ี ผอ.กองคลัง ได้แจ้งให้ทราบ สำหรับเงินสะสมที่เรามีอยู่ในตอนนี้ 
    29,431439.09 บาท  นั้น เราต้องสำรองไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นด้วยไม่ใช่ว่าจะ
    นำออกมาใช้หมดได้ ยกเว้นมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ถ้าท่านสมาชิก
    จะใช้ต้องเข้ามาคุย มาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไร ทำได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะพูดหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง ขอเชิญครับ 
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา       เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
      สท.เขต 1    ขอสอบถามเรื่องปัญหาแสงสว่าง สามแยกพ่อตาคุระ ไฟ 2 จุด คือจุดทางเข้า
    วัดเขากับทางเข้าถนนเส้นหลัง ตรงนั้นยังไม่ติดครับ ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยง
    และอันตรายมาก อยากให้ผู้มีหน้าที่ประสานไฟฟ้าทางหลวงแก้ไขด้วยครับ 
    หรือถ้าไฟฟ้าทางหลวงไม่มาทางผมยินดีที่จะซ่อมให้ถ้าเขาอนุญาต   ขอบคุณ
    ครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สอบถามครับ ต่อไปท่านใดจะพูดหรือสอบถามเรื่อง
    ใดอีกบ้าง ขอเชิญครับ 
      
 
 
 



๑๑ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน   
   นายกเทศมนตรี   สำหรับที่ท่านสมาชิกได้แจ้งมา ผมจะให้ช่างไฟฟ้าแจ้งไปยังแขวงการทางให้
    ครับ การที่ท่านจะไปซ่อมเองนั้นต้องได้รับอนุญาตจากแขวงการทางก่อนครับ 
    ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
       หน.สำนักปลัดฯ  ผมขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน  
    (Cormmunity Isolation) ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ในปีงบประมาณ 
    2564 ที่ผ่านมา ตามที่ ทต.อ่าวขนอม ได้จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ของ 
    ทต.อ่าวขนอม ที่โรงเรียนบ้านหน้าด่าน และได้รับการสนับสนุนสิ่งของอุปกรณ์ 
    เครื่องจักรกล ตลอดจนการทุ่มเทแรงกายแรงใจของสมาชิก ผู้บริหาร  
    เจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาทุกท่าน ผมขอแจ้งงบประมาณที่ใช้ไปเบิกจ่ายจากงบ
    กลาง ทั้งสิ้น 50,870 บาท แบ่งเป็นงานไฟฟ้า 14,823 บาท งานรั้วรอบ
    อาคาร 7,635 บาท งานประปา 12,577 บาท งานห้องพัก ที่นอน  
    12,000 บาท และอาหารผู้อยู่เวร 3,850 บาท ในปีงบประมาณ 2565 
    ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมาเราได้รับผู้ป่วยสีเขียว 11 ราย ปี 2564 
    รับมา จำนวน 10 ราย บัดนีส้ถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วทางกองสาธารณสุขฯ 
    ได้ประเมินจาก 2 เดือนที่ผ่านมาไม่มีการส่งตัวผู้ป่วยเข้าพัก คาดว่าต้นไตรมาส
    ที่ 2 จะเสนอผู้บริหารทำการปิดศูนย์ ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่าน 
    ประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน และให้
    การช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดมา ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ต่อไปท่านใดจะสอบถามหรือพูดคุยอีกบ้าง ขอเชิญครับ 
 

นางสุภี  สมทรง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี   จากที่เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  ทำให้เห็นถึงความ
    พร้อมเพรียงของสมาชิกสภาฯ โดยการนำของท่านประธานสภาฯ ขอชื่นชมใน
    ความสามัคคีของพวกเราทุกคน อย่างเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนกรณีมี 
    นักท่องเที่ยวจมน้ำบริเวณหาดบ้านเปร็ต เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้เห็นสมาชิก
    สภาฯ ของเราไปอำนวยความสะดวกต่างๆ ตรงนั้น ดิฉันได้รับคำชมจาก
    ชาวบ้านมากมาย ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
    ขอบคุณมากคะ 
 

ประธานสภาฯ   ต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
  

    ปิดประชุมเวลา    11.00   น. 
 

(ลงชื่อ)      ธวัชชัย  ไชยเทพ       เลขานุการสภาฯ  
                                                         (นายธวัชชัย  ไชยเทพ) 
                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 



๑๒ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)     ธีระพล  อังคณานน์  
        (นายธีระพล  อังคณานนท์)   
 

(ลงชื่อ)  บดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
        (นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์)    
 

(ลงชื่อ)     มาโนช  เสือทอง 
          (นายมาโนช  เสือทอง)    
 

(ลงชื่อ)        ผุสดี  รอดทัพ 
           (นางสาวผุสดี  รอดทัพ)  
  

 (ลงชื่อ)    สุทัศน์  ทองจันทร์                                                                        

              (นายสุทัศน์  ทองจันทร์) 
 

(ลงชื่อ)        มีสุข  หวังวิวัฒนา 
         (นายมีสุข  หวังวิวัฒนา) 

(ลงชื่อ)    รัฐพงศ์  ไกรวงศ์    ประธานสภาฯ 
                    (นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ)์ 

             ผู้ลงนามรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     รัฐพงศ์  ไกรวงศ์    ประธานสภาฯ 
          (นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์) 

   ผู้ลงนามรับรอง 

 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)      ธวัชชัย  ไชยเทพ       เลขานุการสภาฯ  
                                                         (นายธวัชชัย  ไชยเทพ) 
                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)     ธีระพล  อังคณานน์  



๑๖ 
 

        (นายธีระพล  อังคณานนท์)   
 

(ลงชื่อ)  บดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
        (นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์)    
 

(ลงชื่อ)     มาโนช  เสือทอง 
          (นายมาโนช  เสือทอง)    
 

(ลงชื่อ)        ผุสดี  รอดทัพ 
           (นางสาวผุสดี  รอดทัพ)  
  

 (ลงชื่อ)    สุทัศน์  ทองจันทร์                                                                        

              (นายสุทัศน์  ทองจันทร์) 
 

(ลงชื่อ)        มีสุข  หวังวิวัฒนา 
         (นายมีสุข  หวังวิวัฒนา) 
                 

(ลงชื่อ)                             ประธานสภาฯ 
          (นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์) 

   ผู้ลงนามรับรอง 

  
                    ประธานสภาฯ ลงนามรับรองในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ สมัยที่........../...........  
                    เมื่อวันที่...................................................................... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

   (ลงชื่อ)     รัฐพงศ์  ไกรวงศ์     ประธานสภาฯ 
             (นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ)์ 

      ผูล้งนามรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)     ธีระพล  อังคณานน์  
        (นายธีระพล  อังคณานนท์)   
 



๑๘ 
 

(ลงชื่อ)  บดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
        (นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์)    
 

(ลงชื่อ)     มาโนช  เสือทอง 
          (นายมาโนช  เสือทอง)    
 

(ลงชื่อ)        ผุสดี  รอดทัพ 
           (นางสาวผุสดี  รอดทัพ)  
  

 (ลงชื่อ)    สุทัศน์  ทองจันทร์                                                                        

              (นายสุทัศน์  ทองจันทร์) 
 

(ลงชื่อ)        มีสุข  หวังวิวัฒนา 
         (นายมีสุข  หวังวิวัฒนา) 
                  

   (ลงชื่อ)     รัฐพงศ์  ไกรวงศ์     ประธานสภาฯ 
             (นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ)์ 

      ผูล้งนามรับรอง 

 
                    ประธานสภาฯ ลงนามรับรองในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ สมัยที่  1/2564      
                    เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม  2564.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)     ธวัชชัย  ไชยเทพ      เลขานุการสภาฯ  

                                                         (นายธวัชชัย  ไชยเทพ) 
                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
                 

 
 
  
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)      พิชิต  ภูกิตติกุล        เลขานุการสภาฯ 

                                                                                     (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 



๒๖ 
 

                                                                                               ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)     ณรงค ์ คงแกว้ 
           (นายณรงค ์ คงแกว้) 
 

(ลงช่ือ)     วีระพงศ ์ เสนเรือง   
           (นายวีระพงศ ์ เสนเรือง) 
 

(ลงช่ือ)      มนสั  ใจเหมาะ 
           (นายมนสั  ใจเหมาะ) 
 

(ลงช่ือ)      ชุลีพร  คงแกว้ 
           (นางสาวชุลีพร  คงแกว้) 
 

(ลงช่ือ)    ณฐัวุฒิ  ทองใหญ่ 
           (นายณฐัวุฒิ  ทองใหญ่) 

(ลงช่ือ)          กมัพล  มีชยั       ประธานสภาฯ 
                  (นายกมัพล  มีชยั) 

                                  ผูล้งนามรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)           เลขานุการสภาฯ 
   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 

                      ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)     
           (นายณรงค ์ คงแกว้) 
 

(ลงช่ือ)    
           (นายวีระพงศ ์ เสนเรือง) 
 

(ลงช่ือ)      
           (นายมนสั  ใจเหมาะ) 
 

(ลงช่ือ)        
           (นางสาวชุลีพร  คงแกว้) 
 

(ลงช่ือ)    
           (นายณฐัวุฒิ  ทองใหญ่)  

(ลงช่ือ)            ประธานสภา อบต.ขนอม 
             (นายกมัพล  มีชยั) 
                                                                                   ผูล้งนามรับรอง 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


